

Số: /BC - STC

Ninh Thuận, ngày tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023

Tiếp nhận công văn số 1055-CV/BDVTU ngày 19/10/2023 của Ban Dân vận về việc báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023; Công văn 3541/SNV-TĐKT ngày 24/10/2023 của Sở Nội vụ về việc phối hợp báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023. Sở Tài chính báo cáo như sau:

I. Đặc điểm tình hình:

Năm 2023, với sự chỉ đạo của Đảng ủy, sự điều hành của lãnh đạo cơ quan, sự phối hợp của tổ chức đoàn thể, cùng với thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, sự nỗ lực chung của tập thể công chức và người lao động. Sở Tài chính đã ban hành Quyết định số 19/QĐ-STC ngày 04/01/2023 về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm và giải pháp thực hiện năm 2023, trọng tâm là nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu về thu ngân sách; đảm bảo đáp ứng các nhu cầu chi về hoạt động của các cơ quan Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; đảm bảo chính sách an sinh xã hội được kịp thời.

II. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền:

Nhận thức rõ việc thực hiện quy chế dân chủ trong sinh hoạt của cơ quan là nhiệm vụ rất quan trọng. Đảng ủy, lãnh đạo Sở Tài chính thường xuyên chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tiếp tục quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở như: Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP 09/01/2015 của Chính Phủ; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân; việc triển khai đầy đủ các văn bản đã nâng cao nhận thức của công chức trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần nâng cao chất lượng thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng đảng bộ, cơ quan, đoàn thể ngày càng phát triển và ổn định.

Ngoài ra, còn chỉ đạo việc kiện toàn, thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; rà soát, bổ sung quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo; trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

2. Hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở:

Duy trì tốt hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ quan. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Ban chỉ đạo của Sở đã phối hợp với các đoàn thể trong đơn vị, tổ chức triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách thủ tục hành chính, các phong trào thi đua và công tác xây dựng Đảng, nhất là đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đả lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đồng thời phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện cũng như nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị để thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng đối với CBCC và người lao động.

Sở đã kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Sở Tài chính do Giám đốc Sở làm Trưởng ban (Quyết định số 126/QĐ-STC ngày 11/10/2021); Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Sở Tài chính (Quyết định số 130/QĐ-STC ngày 11/10/2021); Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở trong hoạt động của Sở Tài chính (Quyết định số 131/QĐ-STC ngày 11/10/2021); phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo.

III. Kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở

1. Đánh giá việc quán triệt, tổ chức thực hiện từng nội dung công khai thông tin ở cơ quan; công chức, người lao động bàn và quyết định; tham gia ý kiến; kiểm tra, giám sát.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan Giám đốc Sở thực hiện đầy đủ trách nhiệm công khai những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến công việc của cơ quan; các kế hoạch công tác tháng, quý, năm; kinh phí hoạt động, tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, nâng ngạch; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ, nội quy, quy chế cơ quan... cho công chức, viên chức biết.

Thực hiện những việc phải công khai để công chức, người lao động biết: Rà soát, hoàn thiện thể chế nội bộ về thực hiện Quy chế dân chủ của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở như: Quy chế làm việc; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026-2031 và định hướng nhiệm kỳ kế tiếp; các Quy chế về quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức; Quy chế chi tiêu nội bộ; phù hợp với các quy định hiện hành. Toàn thể công chức tham gia điều chỉnh, bổ sung quy chế của đơn vị ngày càng hoàn thiện, đảm bảo công khai minh bạch, đồng thời định kỳ có rà soát kiểm tra đánh giá, căn cứ theo nguồn kinh phí được phân bổ và nguồn thu của đơn vị để điều chỉnh, thay đổi cho phù hợp.

Những việc công chức giám sát, kiểm tra: Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ, thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức; lắng nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị của công chức; thông báo công khai để công chức biết được quy định tại Điều 7 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP. Hầu hết công chức đều tham gia đóng góp ý kiến vào những chủ trương, giải pháp thực hiện Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến cơ quan.

2. Kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

Ban Thanh tra nhân dân do Hội nghị CBCC bầu ra theo quy định, định kỳ có báo cáo hoạt động trước hội nghị sơ, tổng kết CBCC. Nội dung giám sát kiểm tra: việc sử dụng kinh phí hoạt động, chấp hành chế độ, chính sách quản lý và sử dụng tài sản công của đơn vị; việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan; việc thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan; việc thực hiện các chế độ, chính sách của nhà nước về quyền và lợi ích của công chức, người lao động. Các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở và Ban Chấp hành Công đoàn được các thành viên trong Ban thanh tra nhân dân thực hiện nghiêm túc, góp phần phát huy vai trò giám sát của công chức đối với các hoạt động của cơ quan, từ đó tăng thêm lòng tin của công chức đối với sự lãnh đạo, điều hành của Lãnh đạo Sở và Ban Chấp hành Công đoàn

3. Kết quả thực hiện dân chủ trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, nâng bậc lương, nâng ngạch, bổ nhiệm cán bộ, đánh giá phân loại, khen thưởng, kỷ luật.

Việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII). Thực hiện kế hoạch số 92-KH/TU và Chương trình số 181-CTr/TU ngày 21/2/2018 của Tỉnh ủy, Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh; Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận; Phối hợp Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày

17/10/2023 về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức năm 2023.

4. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trong cơ quan

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục ở những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính phù hợp với tình hình hiện nay. Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-STC ngày 05/01/2023 về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023; Kế hoạch số 42/KH-STC ngày 05/01/2023 về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trọng tâm năm 2023; Kế hoạch số 479KH-STC ngày 16/02/2023 về việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan HCNN trong tỉnh. Hiện nay, tại Sở Tài chính có 14 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính theo Quyết định số 1593/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 và 406/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 17/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận.

- Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 956/KH-BĐHCĐS ngày 16/03/2023 của Ban Điều hành chuyển đổi số tỉnh, sở Tài chính đã triển khai như sau:

+ Dịch vụ công trực tuyến toàn trình, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động: **đạt 100%**.

+ Trong 9 tháng đầu năm 2023, Sở đã tiếp nhận, cập nhật và luân chuyển xử lý **16.644** văn bản đến; dự thảo văn bản, ký duyệt và phát hành **3.517** văn bản đi trên phần mềm. Các phòng thuộc Sở đã tiếp nhận, cập nhật, chuyển xử lý văn bản đến và dự thảo văn bản, ký duyệt, phát hành văn bản đi trên phần mềm đạt tỷ lệ 100%.

+ Tỷ lệ báo cáo định kỳ, báo cáo thống kê về kinh tế xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được thực hiện qua hệ thống báo cáo điện tử của tỉnh; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống báo cáo tỉnh Ninh Thuận với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ: **đạt 100%**.

+ Văn bản điện tử gửi, nhận giữa các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp được ký số thay thế văn bản giấy: **đạt 100%** (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật).

+ Về bố trí nguồn kinh phí triển khai thực hiện Đề án 06/CP tại địa phương, trên cơ sở hồ sơ lập dự toán nhu cầu kinh phí chi thường xuyên năm 2023 thực hiện Đề án 06/CP của các cơ quan, đơn vị và khả năng cân đối của ngân sách địa phương năm 2023, Sở Tài chính đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh

phí sự nghiệp từ nguồn NSNN năm 2023, kết dư ngân sách tỉnh năm 2021 và tăng thu năm 2023 với hơn 15,5 tỷ đồng để thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, đề án 06/CP của Chính phủ.

5. Kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Sở Tài chính đã ban hành Quyết định số 43/QĐ-STC ngày 10/4/2023 Ban hành Quy chế tiếp công dân tại Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 44/QĐ-STC ngày 10/4/2023 Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Tại trụ sở cơ quan có bố trí phòng tiếp công dân và công khai nội quy tiếp công dân, có phân công lãnh đạo sở cùng Thanh tra sở tiếp công dân theo quy định, tổ chức tiếp công dân định kỳ và giải quyết đơn thư, tuy nhiên, không phát sinh công dân đến để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Năm 2023 tổng số đơn tiếp nhận: 15 đơn; Số đơn không thuộc thẩm quyền: 15 đơn. Đã hướng dẫn chuyên cấp có thẩm quyền giải quyết, lưu đơn.

IV. Đánh giá chung

1. Ưu điểm:

Việc thực hiện quy chế dân chủ tại Sở đã nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan trước mọi công việc và quyết định của mình, có tác động tốt trong việc xây dựng mối đoàn kết nội bộ.

Mọi nội dung, kế hoạch hoạt động của Sở đều được bàn bạc, thống nhất trước tập thể lãnh đạo và công khai trên phần mềm nội bộ của Sở. Thường xuyên đòi hỏi lối làm việc, tác phong và đạo đức công vụ cho công chức; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo. Từ đó tạo sự đồng thuận trong công chức và người lao động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua.

2. Hạn chế:

Việc duy trì thực hiện quy chế công tác dân vận của cơ quan lồng ghép, hoạt động trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo chưa thường xuyên. Vai trò của Ban Thanh tra nhân dân trong hoạt động giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan còn hạn chế, hoạt động không thường xuyên, thiếu nội dung, kế hoạch, chưa đáp ứng với yêu cầu thực tế.

V. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, trách nhiệm của lãnh đạo trong việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về thực hiện quy chế dân chủ, nhằm nâng cao nhận thức đối với việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

2. Tiếp tục chỉ đạo củng cố, kiện toàn và nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

3. Phát huy tính chủ động sáng tạo của công chức và người lao động trong công tác tham mưu, đề xuất ý kiến với lãnh đạo cơ quan. Tăng cường các hoạt động kiểm tra công chức trong thực thi công vụ, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 của Sở Tài chính, kính gửi Ban Dân vận TU và Sở Nội vụ tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Ban Dân vận TU;
- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, VP.
VTLT

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hùng